

Chuyện một gia đình văn hóa tiêu biểu

AN NHIÊN

Gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan học giỏi, có mô hình kinh tế phát triển, nhiệt tình trong các phong trào ở địa phương, đó là những lời nhận xét mà mọi người dành cho gia đình anh Mai Xuân Hạnh (sinh năm 1973) và chị Trần Thị Anh (sinh năm 1977), một gia đình văn hóa tiêu biểu ở thôn Liên Sơn, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, vợ chồng anh Mai Xuân Hạnh đã vượt khó vươn lên xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tạo nguồn thu nhập ổn định. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Anh chia sẻ, trước đây, cuộc sống vợ chồng anh chị vốn rất khó khăn nên anh chị phải đi làm thuê làm mướn để trang trải cuộc sống gia đình. Mặc dù phải làm đủ nghề nhưng sau nhiều năm bươn chải mà cuộc sống gia đình anh chị vẫn không khá lên được. Khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng anh chị vẫn luôn động viên nhau, cùng nhau bàn bạc để tìm cách phát triển kinh

tế. Sau một thời gian trăn trở với biết bao dự định, vợ chồng anh chị mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tập trung vào chăn nuôi. Anh Hạnh đã tích cực tìm tòi, học hỏi các mô hình làm ăn kinh tế qua tivi, sách báo, Internet và đến tận những mô hình phát triển kinh tế điển hình của huyện, của tỉnh để tham khảo, học tập. Năm 2014, với số vốn đầu tư ban đầu chưa nhiều, kinh nghiệm còn thiếu, vợ chồng anh Hạnh gặp không ít khó khăn. Nhưng không vì thế mà anh chị nản lòng, ngược lại vợ chồng anh chị càng kiên trì theo đuổi mục đích mà mình đã đặt ra. Bên cạnh đó, được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, gia đình anh chị được vay nguồn vốn ưu đãi và tham dự các lớp tập huấn chuyển giao về khoa học kỹ thuật, cách xây dựng các mô hình kinh tế. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau nhiều năm vất vả và cố gắng đã mang lại cho gia đình anh Mai Xuân Hạnh thành quả lao động khá vững chắc. Hiện nay, vợ chồng anh chị tập trung nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học. Mỗi năm, gia đình anh nuôi 6 lứa gà thịt mỗi lứa nuôi 500 con. Mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học của gia đình anh Mai Xuân Hạnh trở thành mô hình điển được nhiều bà con trong thôn, trong xã đến học hỏi. Anh Hạnh cho biết: “Nhờ chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật chăn nuôi



Nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học giúp vợ chồng anh Mai Xuân Hạnh có nguồn thu nhập ổn định Ảnh: A.N

và thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên cũng như tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ nên tỷ lệ gà nuôi sống khá cao khoảng 95%. Đặc biệt, gà nuôi thả vườn theo hướng an toàn sinh học cho thịt gà dai và thơm ngon nên bán được giá cao hơn hẳn so với cách nuôi gà theo hướng công nghiệp. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và đầu tư xây dựng thêm chuồng trại để tiếp tục phát triển mô hình này”. Xác định chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của gia đình nên ngoài nuôi gà vợ chồng anh Hạnh còn chăn nuôi lợn lấy thịt. Đến nay, đàn lợn của vợ chồng anh đã có khoảng 30 con.

Không chỉ đầu tư vào chăn nuôi, vợ chồng anh còn chú trọng vào trồng trọt. Trước đây, với diện tích hơn 1 ha đất đồi, vợ chồng anh Hạnh trồng chủ yếu cây lâm nghiệp như cây keo, cây trà. Tuy nhiên, hằng năm, những trận bão đã làm cho vườn rừng của anh chị bị gãy đổ nhiều. Vì vậy, anh nhận thấy trồng cây lâm nghiệp không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau thời gian tìm hiểu, tìm những giống cây phù hợp với đất đồi, anh Hạnh đã quyết định chuyển đổi cây lâm nghiệp sang trồng cây ăn quả như cây cam, cây ổi để vừa tăng thêm thu nhập vừa kết hợp lấy bóng mát chăn nuôi gà. Nhờ đức tính siêng năng, cần cù kết hợp với việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt đã mang lại cho gia đình anh thu nhập ổn định, mỗi năm trên 100 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là những năm trước, gia đình anh Hạnh cũng là một trong những hộ cận nghèo của xã. Nhưng bằng nghị lực vượt khó vươn lên, vợ chồng anh nông dân Mai Xuân Hạnh đã từng bước xây dựng kinh tế gia đình vững chắc. Không những vậy, vợ chồng anh luôn tận tình chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm ăn hiệu quả cho bà con địa phương, cho những hộ gia đình khó khăn trong thôn, trong xã để họ vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Mai Xuân Hạnh không chỉ được biết đến từ hiệu quả của mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình mà gia đình anh chị còn được biết đến trong việc xây dựng gia

đình hạnh phúc, giáo dục, nuôi dạy 2 người con chăm ngoan, học giỏi. Hiện, người con đầu của anh chị là Mai Xuân Nghĩa (sinh năm 2000) đang học đại học. Người con trai út Mai Xuân Ngọc hiện học lớp 11 Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Ngọc có bảng thành tích học tập khá ấn tượng. Đặc biệt, trong năm học 2016 - 2017, Ngọc đã nhận được 8 giải cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, trong đó có 1 Huy chương Bạc toàn quốc môn giải Vật lý qua mạng Internet. Trong niềm vui khi con cái ngoan ngoãn, đạt nhiều thành tích trong học tập, chị Trần Thị Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi không được học hành nhiều. Vì vậy, vợ chồng tôi luôn mong muốn các con được học hành đến nơi đến chốn để sau này có công việc ổn định, trở thành người có ích cho xã hội”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con ngoan, gia đình anh Hạnh còn luôn gương mẫu chấp hành, vận động mọi người thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn tích cực đi đầu trong thực hiện các phong trào ở địa phương. Khi xã Mai Hóa thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình anh Mai Xuân Hạnh đã đóng góp nhiều ngày công và tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến đường bê tông nội thôn. Ngoài ra, vừa qua, gia đình anh chị cũng đã hiến hơn 20 m² đất để xây dựng mở rộng công trình nước sạch phục vụ bà con nhân dân trong xã.

Nói về gia đình anh Mai Xuân Hạnh, ông Trần Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Mai Hóa không ngớt lời khen: Gia đình anh Mai Xuân Hạnh và chị Trần Thị Anh là một gia đình xuất sắc về mọi mặt. Gia đình anh chị là tấm gương vượt khó vươn lên phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Không chỉ vậy, gia đình anh chị luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương nên được bà con quý mến. Nhiều năm liền, gia đình anh chị đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trở thành gương điển hình để mọi người học tập, noi theo ■

A.N